

CHUYỆN NỮ GIỚI TÍNH NHƯ NGƯỜI ĐỒNG CHUYỂN GIỚI TÍNH.

Tác Giả: Nguyán Tháng Chánh

Chúa Nhật, 02 Tháng 11 Năm 2008 08:13

Keywords: Transgender, Transvesties, Ladies boys, Katoeys, Sex reassignment surgery

Các cậu con trai chuyển giới sống trong cộng đồng đồng tính nam con trai. Lúc nào các cậu cũng vẫn nghĩ mình là con gái. Tuy mang thân xác thanh niên nhưng cách suy nghĩ, mặc quần áo, tình cảm, sở thích, hành động, và cách cư xử đều tuân theo khuôn mẫu của một phụ nữ. Họ hàng mà các đồng tính nam trở thành một thiếu nữ duyên dáng theo đúng nghĩa của nó. Ý tưởng này đã bắt đầu nhen nhúm từ thuở ấu thơ, và họ vẫn nuôi dưỡng giới tính của mình từ ngày nào đó họ có thể chuyển giới thành một người phụ nữ trọn vẹn...

MỘT HIỆN TƯỢNG KHÁC PHƯƠNG BIÊN

Xã hội ngày nay đã cởi mở hơn hẳn xưa, bắt xem chuyển giới tính luyến ái, bóng, đồng tính nam, homo, gay, lesbian là việc của một tabou.

Đây là chuyện cá nhân mà thôi.

Nhan nhân quanh ta, trong số làm, trong chợ búa, trong giới thể thao, nghề sĩ, tài tử, vân vân... đều có hiện tượng này.

Theo các đoán của giới chức năng Việt Nam thì cứ 10.000 - 12.000 người, thì có một người mắc bệnh giới tính không rõ ràng hoặc có cậu con trai... bắt đầu chuyển giới mà thiên hướng giới nam là loại đực lồi cái, hay bóng.

Tính ra cứ số này phải trên 7.000 người.

<http://www.vnn.vn/xahoi/2007/10/749249/>

Xã hội thì phải có người thế này người thế kia.

Tuy nhiên, thành kiến và số kẻ thù đối với giới bóng vẫn còn tồn tại khá mạnh mẽ từ một vài nơi trên thế giới.

TRĂM ĐỒNG NGÀN CAY

Họ không giới hạn ai hết nên phải chịu đồng tính nam thành kiến và số dèm pha của xã hội, số khinh rẻ của bạn bè và số ruồng bỏ của gia đình. Họ rất khổ sở nhưng cha mẹ họ cũng không khá hơn gì.

Rồi còn cái việc có cậu con trai hay cô lúc đầu thì rất normal, lý và lý chẵn, có con có cái như mọi người bình thường. Thế rồi, tự nhiên dùng một cái hộp thuốc bột cho chấy theo người yêu mới, nhưng kết quả là người đó lại cùng giới tính với họ.

Không ai hiểu vì sao hết!

Khoa học thì cho rằng có số lượng lớn trong tế bào não thế nào đó nên họ mới như thế.

Phật giáo thì cho rằng đây là cái nghiệp phải gánh chịu mà thôi.

Ai muốn hiểu sao cũng đành chịu thôi.

BANGKOK, THIÊN ĐÀNG HỒNG GIỚI

Bangkok, thủ đô của Thái Lan là nơi tập trung chùa chiền nhiều nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng là nơi rớt nhiều tiếng về các món ăn chế biến và trình diễn.

Hiện tượng homo, gay, lesbian, pédé, luyến ái, chuyển giới tính (transgender) khá phổ biến khắp nơi. Dân Thái gọi những người chuyển giới tính là katoeys hay ladies boys.

Nói về các bạn nhìn ông, có đi du lịch mình bên Thái Lan thì nên cẩn thận với ba cái vậy. Trong mấy cái phòng tắm hơi, có rất nhiều em rất đẹp mê hồn lắm, nhưng coi chừng trúng mồi đấy. Thấy vậy mà hàng phố vậy đâu. Coi chừng quê mặt cục đó! Theo Philip Cornwel Smith, một nhà văn sống nhiều năm tại Bangkok cho biết là, không như dân Âu Châu, người Thái nhìn việc chuyển giới tính và chấp nhận một bao dung hơn. Họ không xem việc này là một điều cấm kỵ.

Tại xã hội Âu Mỹ, mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà cũng không phải dè dặt gì đâu.

Theo ông ta, đây là lý do tại sao một số đàn ông Tây phương bỏ rơi các bà để đi tìm các người đàn ông khác.

Những ladies boys sẽ đảm nhận vai trò trung gian giữa hai giới đồng tính và cái (theo tác phẩm Very Thai- Every Popular Culture 2005). Có người gọi ladies boys thuộc về giới tính thứ ba, và hàng loạt ông Smith này thuộc vào nhóm nào?

THÁI LAN, MỘT QUỐC GIA THỰC CẬP

Thái Lan bắt xem việc chuyển giới tính là tabou... Họ cho rằng đây là một chuyển rớt bình thường mà thôi, và có lẽ Phật giáo đã ảnh hưởng rất nhiều vào cách suy nghĩ khoan dung của người Thái.

Theo ý kiến của cô Crystal, một katoey và đồng thời cũng là manager của hãng Nong Film rất nổi tiếng, thì cái vóc dáng như thỏ mơn nhún nhún của người đàn ông Thái thường đẹp đẽ cao và ưa chuộng trong văn chương nghệ thuật Thái Lan. Nó là biểu tượng cho cái đẹp của người Philippines Thái Lan. Có lẽ đây là lý do chính đã thúc đẩy các cô gái chuyển giới tính trở thành các cô.

Khác với các phụ huynh sống tại nông thôn rất bảo thủ, phần đông cha mẹ tại thành phố có vẻ rất cởi mở trước vấn đề chuyển giới tính. Họ ít khi ngăn cấm, phần lớn vì việc con cái muốn làm cái chuyện gì của họ.

Ngày nay, tại Thái Lan rất nhiều cô gái có khuynh hướng muốn đổi giới tính lúc họ còn rất trẻ tuổi. Chắc chắn đây là ác mộng của gia đình những cha mẹ vì thường con nên ít khi chấp thuận ý muốn của con mình.

Có nhiều cô đã bắt đầu sử dụng hormones để thay đổi ngoại hình tại tuổi 12-13. Cô nào có cha mẹ khá giàu thì thường được cho phép đi chuyển giới tính từ bé.

Trước một nhu cầu khá đặc biệt này, một số bác sĩ thẩm mỹ tạo hình chấp nhận thi công nhũ ra kim ăn. Bangkok, thủ đô Thái Lan có thể được xem như leader trên thế giới về phẫu thuật biến đổi thành cô hoặc cậu.

Cô trở thành cô hoặc cậu trở thành cậu, là chuyển đổi giới tính là có thể tiến hay không mà thôi.

Có rất nhiều bạn nhìn việc này tại Bangkok chuyên về giới phẫu thuật chuyển giới tính.<http://www.hygeiabeauty.com/sex-change-vn.html>
<http://www.hygeiabeauty.com/medicalfacilities.html>

GIỚI PHẪU CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH HAY SRS (SEX REASSIGNMENT SURGERY)

Đây là nháng cußc gißi phßu tßo hßnh rßt khß khßn vß thßt phßc tßp. Các nhßa gißi phßu phßi thßt gißi, khéo tay vß đßng thßi cßng cßn phßi cß óc nghß thußt nßa.

Hormone đß cß sß đßng tß mßt nßm trß cß đß chußn bß. Bßn chßng rßt đß xßy ra. Tuy vßy, các cô các cßu vßn quyßt tâm nhßo vß. Xin chào thua vß bßi phßc sßt đßt. Nói chung thì các cô rßt hài lòng vß nói rßng hß đßt nhißu hßnh phßc thßt sß sau khi đß cß gißi phßu đßi gißng.

Các bßn chßc cßng thßc mßc khßng bißt đß giß nhß vßy cß xßi cß đß cß khßng? Vß đßi mßy thì ngßng i vißt xin chßu thua thßi, nhßng mình nghĩ rßng đß thißt đßi lúc còn trß chßng bßt tß thì còn nói chi là đß giß nßa.

Nßu quý bßn tò mò mußn xem hình xin click vào link đß ở đây. Rßng rßn lßm. Yßu tìm xin đßng nßn xem.

<http://plasticsurgeryphotos.blogspot.com/2007/10/sex-change-surgery-before-and-after.html>

Mßt trong nhißu bßnh vißn nßi tißng vß thßm mß vß gißi phßu SRS phßi kß đßn Yanhee International Hospital.

Đây là mßt bßnh vißn cao tßng rßt tßn tißn nßm trong mßt khu sang trßng gißa thß đß Bangkok, Thái Lan.

Khu gißi phßu chißm trßn tßng thß năm. Bác Sĩ Greechart Porsinsirak, là mßt trong nhißu vß bác sĩ tài ba cßa bßnh vißn Yanhee.

Ngoài vißc đßi gißng, bßnh vißn còn đß mßn nhßn rßt nhißu đßch vß khác nßa, chßng hßn nhß: bßng ngßc, hút mß bßng, sßa cßm, sßa mũi, chân mày, chßnh hình vß tßn trang lßi phß tùng theo sß thích cßa khách hàng, nhß cßt tßm lßi cho gßn ghß vß đß coi, vá lßi thành origin, nhß làm cho lßn ra, ngßn làm dài hßn, gißi phßu sßa mßt căng da, kß cß sßa lßi gißng nói đß trß thành ca sĩ đi show, vß vßn vßn...

Xem bßn kê đßch vß vß giá bißu đß ở đây:

http://www.hygeiabeauty.com/yanhee-hospital-thailand.html?_kk=yanhee%20hospital&_kt=8580d1dc-fa00-425e-bc78-ae9246afcee4

Giá bißu gißi phßu chuyßn đßi gißi tính SRS:

*-Cßu thành cô (Male to female): 6500\$/cßng thêm tißn nßm bßnh vißn vß sßn sóc trong hai tußn (130\$/đêm).

*-Cô thành cßu (Female to male): 15100\$/cßng thêm tißn nßm bßnh vißn 27 đêm.

Khách hàng cßa bßnh vißn Yanhee tußi tß 16 đßn 65. Thßnh thoßng cßng có khách hàng quá nhß tußi xin đß cß gißi phßu, nhßng đßu bß tß chßi vß đß cß Bác Sĩ Greechart khuyên bßo nßn chß thêm vài ba năm nßa đß quyßt đßnh đß cß phßn chính chßn hßn! Nhßng thßng thì nhßng bßnh vißn khác đßu lßm hßt nhßng khách hàng này.

Ngßng i vißt đoán mò là, có lß ca sĩ Cindy Thái Tài vß Cát Tuyßn chßc đß đß cß gißi phßu chuyßn đßi gißi tính tßi bßnh vißn nßi tißng nßy. Ca sĩ Cát Tuyßn vßa mßi lßy chßng.

<http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/234840.asp>

<http://www.vtc.vn/vanhua/dsvn/ca-si-chuyen-gioi-cat-tuyen-len-xe-hoa/177447/index.htm>

<http://www.vietime.com/news/index.aspx?n/575/6124>

CHUYÊN ĐỀ I GIỚI TÍNH Nữ đồng tính và đồng tính chuyển giới tính.

Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Chánh
Chúa Nhật, 02 Tháng 11 Năm 2008 08:13

VẪN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN

Tuy xã hội Thái Lan đã cởi mở hơn với đồng tính nữ, nhưng không vì thế mà giới trẻ đã có được cuộc sống yên vui như mong muốn.

Vẫn một hành chính hạn chế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi cần phải xin giấy tùy thân. Về pháp lý, họ vẫn còn mang giới tính cũ của họ trước ngày được giới thiệu vào đồng tính nữ. Tuy ngày nay một mũi, đáng đồng tiền đã là đàn bà 99% nhưng trên giấy tờ thì họ vẫn còn là đàn ông. Đó là điểm mà rất nhiều người.

Không như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Mỹ, Tân Tây Lan và Úc Châu là những quốc gia rất ưu tiên chuyển giới thích nghi vào tình trạng của người đồng tính nữ.

Các ladies boys ở Thái Lan than phiền là họ không thể nào đi nộp đơn xin job làm công nhân sát hay làm tiếp viên hàng không hoặc xin passport đi du lịch.

KHÔNG CÒN CON ĐỒNG TÍNH NÀO KHÁC

Ngày nay tại Thái Lan, càng ngày càng có thêm nhiều ladies boys ăn nên làm ra, chúng họ không có nghề gì đã trở thành bác sĩ, luật sư, thợ sửa nhà, manager hãng phim, nghệ sĩ, vũ nữ, thợ ký văn phòng, thậm chí còn có Toom, một câu vô địch môn võ có trụ sở tại Thái Lan sau khi được chuyển giới tính đã trở thành cô gái mẫu mực chuyên dạy võ cho trẻ em.

Tuy nói vậy nhưng phần đông ladies boys rất vất vả tìm kiếm công việc trong xã hội.

Đa số đều xuất thân từ nông thôn, chúng họ như tỉnh Chiang Mai nằm ở phía bắc lãnh thổ Thái Lan. Đây là những vùng rất nghèo khó, dân tình còn thiếu thốn và cũng rất thành kiến với đồng tính nữ.

Số kiến biệt lập này đã xưa đẩy các Katoeys phải tìm kiếm vùng Bangkok nằm về phía Nam, một số lên tiếp vào thành phố duyên hải Pattaya khét tiếng về khách sạn tình dục. Họ không thể làm gì khác hơn ngoài cái nghề xa hoa nhất của nhân loại...

KẾT LUẬN

Bóng, bán nam bán nữ, giới tính cái, đồng tính nam, homo, gay, lesbian, transvesties, katoey, ladies boys là những từ không mang gì đồng tính cho lắm để ám chỉ một giới tính khác biệt...

Tuy ngàn xưa vẫn có họ rất ít, nhưng ít có người dám nói đến vì đây là việc cấm kỵ hay tabou.

Ngày nay dân tình đã cởi mở hơn xưa, tuy cũng thay đổi nhiều cho nên các chuyên ngành khác trong xã hội này có vẻ nhiều hơn xưa, vì đồng tính nam xuyên bản chất một cách công khai.

Nhiều quốc gia Tây phương trong đó có Canada đã có luật công nhận đồng tính nam và luật cũng cho phép hai người cùng giới tính được quy định hôn nhân với nhau theo đúng danh nghĩa pháp lý như một cặp vợ chồng bình thường. Họ làm gì trong phòng ngủ là quy định do, là chuyện riêng của họ mà không ai có quyền can thiệp.

Tại Montreal có khu phố gay được mệnh danh là Village Gay, nằm trên đường Ste Cathérine Est, khoảng giữa hai đường Amshert và Papineau.

Mỗi năm vào mùa hè, giới trẻ gay Montreal có thể thấy chiếc xe hoa trong một cuộc diễu hành công khai của đồng tính nam là LA FIERTÉ GAY, với sự tham gia của hàng ngàn dân gay, lesbian và ladies boys. Họ ăn mặc, trai cũng như gái, họ tự tin và mát mẻ.

Gay, lesbian, ladies boys là những từ của cuộc sống ngày nay. Họ sanh ra như vậy đó. Trúng ai nấy chứ.

Đồng tính nam thì sao, không có ai có thể trở lại đồng tính nam.

CHUYỆN ĐỜI GIỚI TÍNH NHƯNG NGƯỜI ĐÓNG CHUYỆN ĐỜI GIỚI TÍNH.

Tác Giả: Nguyễn Thế Ngọc Chánh

Chúa Nhật, 02 Tháng 11 Năm 2008 08:13

Xin hãy nhìn những khác biệt đó bằng...con tim./.

Tham khảo:

-Lena Mauger. Au pays des hommes femmes; Le Nouvel Observateur 20-30 Avril 2008

<http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2268/articles/a373252.html>